

บรรณาธิการแถลง

ตามที่ บ.ก. ได้เคยเกริ่นข่าวว่าจะรวบรวมเอกสารวิชาการที่บรรยายในการประชุมวิชาการ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ และเย็บเป็นเล่มในราคาไม่เกิน ๓๐ บาทนั้น ขอเรียนว่าทำไม่ได้ เนื่องจากเหตุผลดังนี้

๑. ไม่สามารถจะรวบรวมเรื่องให้ครบได้ เพราะผู้บรรยายไม่ส่งเรื่องมาให้
๒. มีผู้ส่งจดหมายเพื่อจองเอกสารการประชุมวิชาการ ๒-๓ รายเท่านั้น จึงคำนวณไม่ถูกว่าจะพิมพ์เท่าไร
๓. ทางคณะกรรมการบริหารของสมาคมได้มีมติจากการประชุมของสมาคมครั้งที่ ๑๐/๒๕๑๘ ว่าให้ลงในสัปดาห์แพทยสาร โดยมีเหตุผลว่าทุนค่าใช้จ่าย และทางสมาชิกได้ประโยชน์โดยตรงไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม บ.ก. เห็นพ้องด้วย

บก. เลยถือโอกาสนี้กระตุ้นและเตือนผู้บรรยายที่ยังไม่ส่งเรื่องที่เข้าประชุมวิชาการ ในวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ กรุณาส่งด้วยครับ สมาชิกที่ไม่ได้เข้าฟังการประชุมในวันนั้นจะได้มีโอกาสได้ทราบผลงานของท่านบ้าง บก. รับจะลงทุกเรื่อง

บก. ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าย่าส่งเงินจองหนังสือประชุมวิชาการมาเป็นอันขาดจะทำให้ยุ่งยากต้องส่งเงินคืน เพราะท่านก็จะได้อ่านในสัปดาห์แพทยสารตั้งแต่เล่มนี้ เป็นต้นไป มีหลายท่านเสนอแนะให้ บก. แถลงต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคม และสมาชิกว่า ผู้ที่ไม่มีเวลา และไม่สามารถจะทำงานให้สมาคมได้จริงจังก็อย่าเสนอตัวเข้ามาบริหารงานของสมาคม เพราะจะทำให้สมาคมขาดพลังเสริมสร้างงานของสมาคมให้รู้ตหน้าเหมือนกับเสาเรือนที่สั้น จะทำให้บ้านเรือนเอียงหรือชำรุดต้องหาไม้อื่นมาค้ำหรือเสริมทำให้

เปลื้องแรงงานโดยใช่เหตุ (เหตุการณ์หลังจากประชุมวิชาการมีหลายคนเหน้อยจากการจัดงาน ก็ปรารถกับ บก. มา) บางท่านอาจจะคิดเห็นแตกต่างออกไปว่าคนดังไม่ต้องทำงานให้สมาคม ก็ได้ เพราะสมาชิกเชื่อถือเขาเลือกเข้ามาเองใครจะทำไม

บก. ขอเรียนท่านสมาชิกที่ส่งเรื่องมาไว้ที่ บก. และยังไม่ได้ลงเรื่องของท่านใน สัตว์แพทยสารนั้นขอแถลงว่า บก. ไม่ลืม จะจัดสรรให้แต่อาจเข้าไปบ้างเพราะมีคิวพอสมควร บก. ต้องขอภัยด้วย

ปีเก่า ๒๕๑๘ ผ่านพ้นไป ปีใหม่ ๒๕๑๙ เป็นปีที่ ๒๗ ของสัตว์แพทยสมาคมอย่าง เข้ามา สัตว์แพทยสารเล่มนี้ออกล้าไปหน่อยขอภัยด้วย

บก. เลยขอถือโอกาสนี้ อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๑๙ แต่ท่านสมาชิกสัตว์แพทยสมาคม ที่นับถือทุกท่าน โดยส่งความปรารถนาดี และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้สมาชิกและครอบครัวทุกท่านจงประสบสุข และเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

บก.